

Số: 02/NTr-CBQ
V/v Triển khai hiệu quả các hình thức dạy
học trong điều kiện ứng phó với dịch
bệnh COVID-19

Ea Sar, ngày 04 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 1311/SGDĐT-VP, ngày 3/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức khai giảng và thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022;

Thực hiện Công văn số 552/PGDĐT-THCS, ngày 01/09/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar về việc triển khai hiệu quả các hình thức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022;

Trường THCS Cao Bá Quát thông báo đến Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường một số nội dung công việc chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Công tác phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ, giáo viên, nhân viên không được chủ quan, lơ là; không đi ra ngoài huyện khi không thật sự cần thiết; trong trường hợp cần thiết phải báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo, nếu đi về phải khai báo y tế trung thực và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan y tế như cách ly, theo dõi sức khỏe.

Đ/c Nguyễn Thị Phượng (NV Y tế học đường) tham mưu xây dựng kế hoạch công tác phòng dịch Covid-19, ghi chép nhật ký theo quy định; bố trí bàn để nước rửa tay, máy đo thân nhiệt; kích hoạt hệ thống nước rửa tay, xà bông rửa tay; chủ động liên hệ với Trạm y tế xã Ea Sar phun thuốc khử khuẩn trước khi học sinh, giáo viên trở lại trường.

Tích cực tuyên truyền và quán triệt nghiêm việc thực hiện thông điệp “5K” đối với tất cả CB, GV, NV, HS, Phụ huynh học sinh khi đến trường học (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

2. Thực hiện kế hoạch dạy học.

Giáo viên chủ nhiệm liên hệ, nắm tình hình học sinh đầu năm học; liên hệ gia đình học sinh để trao đổi các nội dung liên quan (thời gian học, lớp học, hình thức học, thời khóa biểu,...). Ưu tiên hình thức liên hệ, trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh, học sinh qua mạng xã hội (Facebook, zalo,...) theo

nhóm, lớp.

Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trên phần mềm “Google Meet“, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, giao bài; Giáo viên biên soạn bài dạy, câu hỏi kiểm tra, hướng dẫn học tập để in sao, chuyển giao cho học sinh; học sinh theo dõi chương trình dạy học được phát sóng trên kênh truyền hình VTV7 và các kênh truyền hình khác để học tập có hiệu quả.

Giáo viên theo dõi nề nếp học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng chuyên đề, bài học; đảm bảo 100% học sinh tham gia học tập và được kiểm tra, đánh giá. Bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, lập danh sách những học sinh không có điều kiện học trực tuyến để khi trở lại trường học bình thường, sắp xếp thời gian, phân công giáo viên dạy lại cho số học sinh này nhằm giúp các em hoàn thành và theo kịp chương trình môn học theo kế hoạch.

Phụ huynh và học sinh chủ động mua SGK lớp 6 năm học 2021-2022 để học tập theo đúng danh mục SGK nhà trường đã niêm yết (01 bộ/01 học sinh).

3. Tổ chức thực hiện

Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến; phối hợp với đài phát thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin về buổi lễ khai giảng để học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân theo dõi, hưởng ứng.

Tổ chức dạy học từ ngày 15/9/2021, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương nhà trường tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp/trực tuyến/giao bài để đảm bảo kế hoạch năm học 2021-2022 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trên đây là một số nội dung công việc thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trường THCS Cao Bá Quát để triển khai thực hiện chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Mạnh Hà